



ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๘ ประจำวันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน้า ๑

มร.ลป. รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒



เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ รศ.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ ผศ.พิทักษ์ อยู่มี ประธานคณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมคณะประกอบด้วย ผศ.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ กรรมการ ผศ.ขวัญดาว แจ่มแจ่ม กรรมการ ผศ.ทิวาพร ขวัญผณี กรรมการ และ ผศ.เบญจวรรณ เกลลลิต กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ได้ดำเนินการประเมินจากหลักฐานเอกสารที่อ้างอิง ตามรายงานการประเมินตนเอง จากการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินได้ใช้มุมมองโดยปรับการประเมินให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง โดยคำนึงถึงปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้



ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๘ ประจำวันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน้า ๒

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ได้คุณภาพระดับดีมาก ๔.๙๕ คะแนน

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ได้คุณภาพระดับดีมาก ๕.๐๐ คะแนน

องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คุณภาพระดับดีมาก
๕.๐๐ คะแนน

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ได้คุณภาพระดับดีมาก ๔.๕๑ คะแนน

ผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ได้คุณภาพ
ระดับดี ๔.๔๗ คะแนน



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการดังนี้

- อาจารย์ศาสตรา ลาดปะละ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
- อาจารย์ละม้าย จันทะขาว ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
- อาจารย์ไศภิชฐพร ศิลปภิรมย์สุข ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
- ผศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- อาจารย์ธนพร หมูคำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
- อาจารย์นันทยา สมสรวย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตรศิลป์ อนุสาขาวิชาทัศนศิลป์
- อาจารย์เศรษฐวิชัย ชโนวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จัดงานมุทิตาจิตราชภัฏรำปาง ๖๒

รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จัดงานมุทิตาจิตราชภัฏรำปาง ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๗ ท่าน ประกอบด้วย

๑. อาจารย์ฐิติมา โรจนไพฑูรย์ คณะวิทยาศาสตร์
๒. อาจารย์ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. ผศ.สมฤทธิ์ จันจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔. ผศ.สมชาย เยี่ยงพุกษาวัลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕. นายชาญชัย วัฒนจันทร์ สำนักงานอธิการบดี
๖. นายสงวน หมิ่นแสงคำ สำนักงานอธิการบดี
๗. นางเกตุวดี พรหมปิง คณะเทคโนโลยีการเกษตร



ในภาคเช้า เวลา ๐๙.๑๙ น. อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ประกอบด้วย สักการะพระพุทธรูปพิทยาจารย์ และหลวงปู่ครูบามหาเถร ณ ศาลาพระพุทธรูปพิทยาจารย์ สวนสามสอ สักการะศาลพระภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง และสักการะอนุสาวรีย์อาจารย์ไอลหาร โรจนหิรัญ และเวลา ๑๐.๐๙ น. จัดพิธีสืบทอดผู้เกษียณอายุราชการ และงานเลี้ยงมุทิตาจิตราชภัฏรำปาง ๖๒ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง





ในการนี้ รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กล่าวมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโส คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมงานมุทิตาจิตกว่า ๖๐๐ คน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ



เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายเฉลิมพล ประทีปวงนิช ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พร้อมคณะกรรมการ และ รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดหีบการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ณ ห้องประชุมโอพารมย์ ชั้น ๑ อาคารโอพาร โรจน์ศิริญ

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้เชิญคณาจารย์ผู้มีสิทธิทุกท่าน ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ยื่นยืนยันการใช้สิทธิ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอพารมย์ ชั้น ๑ อาคารโอพาร โรจน์ศิริญ



เวลา ๑๕.๐๑ น. ได้มีคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียงการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมโอพารมย์ ชั้น ๑ อาคารโอพาร โรจน์ศิริญ โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ คือ ผศ.สมชาย เมืองมูล ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒



มร.ลป. ร่วมกับศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรม สร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

โครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทองจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนคนรุ่นใหม่ให้เรียนรู้และร่วมสืบสานการประพันธ์ประเภทร้อยกรองของไทย ซึ่งมีได้เป็นเพียงศิลปะที่เต็มไปด้วยความงดงามทางภาษา และยังเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริม ภูมิปัญญาทางวรรณกรรมที่บูรพาจารย์ได้สร้างสรรค์ไว้ ปลูกฝังให้เยาวชนไทยตระหนักในคุณค่าของมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไทย โดยได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง



การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ, คุณธัญญา สังขพันธานนท์ ศิลปินแห่งชาติ คุณกนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และคุณอภิชาติ ดำดี การเสวนาให้ความรู้ด้านคำประพันธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน ให้กับคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ



ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอแสดงความยินดีกับนายรัตตะวัน หล้าอินเชื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศสร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง" ภาคเหนือ จัดโดยศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินรางวัล คือ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์) รศ.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์) คุณกนกวลี พจนปกรณ์ (นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย) อาจารย์อภิชาติ ดำดี และคณะผู้ดำเนินโครงการ โดยศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ มอบรางวัลและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปางได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น



ผศ.พิมพกา โพธิ์ลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

การประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าว โดยมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู และการสถาปนา การฝึกหัดครูไทย ครบรอบ ๑๒๗ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม(พุทธวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง. ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลรำปาง อำเภอมะเอนก จังหวัดลำปาง



ด้วยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ได้จัดโครงการสัปดาห์ในรายวิชาสัปดาห์ภาษาไทย ภายใต้หัวข้อ

วัฒนธรรม ภาษา มรดกอันล้ำค่า ภูมิปัญญาแห่งชาติพันธุ์ไทย

4 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมโอพารมย์ อาคารโอพาร์โรจน์สิริคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง

หมายเหตุ
มีช่องกิจกรรมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปางที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับบุคคลภายนอกจะได้รับใบประกาศ อีกทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล
สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ได้ที่ <https://forms.gle/NJPEsXzZaKxGmlIV8> นายริตตะวัน หล้าอินธิง โทร 095-2074158

มร.ลป. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชน (Talent Mobility)



ผศ.ธิตติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมบุคลากรวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชน (Talent Mobility) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ณ ห้องประชุมพิชัยสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผศ.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เสวนาในเรื่อง ทิศทางการพัฒนากำลังคนกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชน ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดทดสอบวิชาวัดแนวความเป็นครู และสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ๔ ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดการทดสอบวิชาวัดแนวความเป็นครู ระดับปริญญาตรี ๔ ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยกำหนดการสอบ ๒ ช่วงเวลา คือ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. เป็นการทดสอบวิชาวัดแนวความเป็นครู



ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปเป็นการสอบสัมภาษณ์ โดยมีนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรครุศาสตร ปริญญาตรี ๔ ปี ในสาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดการสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ และห้องประชุมโอฬารธรรม์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

